


สรุปสาระสำคัญการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	เรื่องก่อนการประชุม	๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ (การสวดมนต์และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน)	
๒	ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ	<p>๑.๑ การจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>การจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)</p>  <p style="text-align: center;">ทิศทางการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p style="text-align: center;">ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้</p> <p>๑. ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ)</p> <p>๓. ส่งเสริมอาชีพศูนยเรียนรู้ทุนชุมชน</p>	

		<p>๔. แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน</p> <p>๕. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๖. ส่งเสริมและพัฒนา OTOP (พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)</p> <p>๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>๘. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๙. สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑๐. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย</p> <p><u>ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน</u></p> <p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>๒. เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน</p> <p>๕. ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๖. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๗. จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)</p> <p><u>ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>๒. โครงการ ๙:๑๐ ปฏิบัติบูชา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พช.</p>	
--	--	--	--

		<p>๔. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๕. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>๖. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์</p> <p style="text-align: center;">ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑. การเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล</p> <p>๓. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)</p> <p>๔. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๕. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี ๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)</p> <p>๖. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๗. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๘. การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน"</p>	
--	--	--	--

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๓.	ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔	ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่กรรมการพัฒนา ชุมชน ได้จัดประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรรมการพัฒนาชุมชน สำนักงาน เลขานุการกรม ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมและ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมกรรมการ พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ให้แจ้ง สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงาน การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ดังกล่าว	
๔.	เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี -	
๕.	ระเบียบวาระที่ ๔ สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม กรรมการ พัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	<i>โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</i> ภาพรวมจำนวนแปลง HLM ๒๔,๘๔๒ แปลง/ CLM ๓๓๗ แปลง รวม ๒๕,๑๗๙ แปลง - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖,๗๔๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๒ - อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘,๔๒๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๖ - ยังไม่ PO จำนวน ๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ (ข้อมูล ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) <i>จังหวัดส่วนน้อยที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีปัญหา</i> ๑. บางพื้นที่ ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง รถแม็คโฮ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ไม่สามารถ ทำงานได้ ๒. ผู้รับจ้างมีจำนวนจำกัด ทำให้ต้องรอคิวการ ขุดปรับพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	

		<p>(พัฒนากร) ช่างผู้ควบคุมงาน (นายช่าง อปท.) ส่งผลให้การตรวจรับงานจ้างและการจัดทำรายงานการตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการเป็นได้ อย่างล่าช้า</p> <p>๓. แปลงที่ดำเนินการขุดแล้ว ช่างผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างเขียนรายงานช่าง เพื่อประกอบการ เบิกจ่าย</p> <p><i>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</i></p> <p>๑. เร่งรัดการดำเนินงานและด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พื้นที่ ค้างดำเนินการและในพื้นที่ เพิ่มเติม)</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำหนดแผนการ ติดตามความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น เป็นระยะ ๆ ภายในพื้นที่ต้นแบบฯ ร่วม สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน แม้ สิ้นสุดโครงการฯ</p> <p>๓. ให้พื้นที่ ธิบนำปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ หาแนวทางออกและ บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ</p> <p>โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ภาพรวม ๑. ส่วนใหญ่ คริวเรือนเป้าหมาย ผู้นำ ชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครูพาทำ ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบ Online และฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์เรียนรู้การ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ/ศูนย์ผู้นำจิตอาสา พัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. หลายพื้นที่ ได้ดำเนินการในกิจกรรมการ ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) ครั้งที่ ๑ การประเมินความ "อยู่เย็น เป็นสุข" หรือ ความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) ครั้งที่ ๑ และจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ</p>	
--	--	---	--

		<p>พอเพียง อาทิ ตรีง์ ลิงห์บุรี ชุมพร ลำปาง เป็นต้น</p> <p>สภาพปัญหา ๑. บางพื้นที่ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง การสื่อสารระบบออนไลน์ขาดหายเป็นบางช่วง และระบบเสียงไม่สม่ำเสมอ ทำให้สื่อสารความรู้ หรือสาระสำคัญตกหล่น ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. บางพื้นที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำจุดขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การใช้งานระบบ Zoom Could Meeting โปรแกรม OBS Studio การควบคุมระบบเสียง</p> <p>๓. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณการดำเนินงานไม่เพียงพอ เช่น ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในภาคการปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเอามือสามัคคีและการฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ของพื้นที่ประจำจุดดำเนินการ</p> <p>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด และอำเภอให้ความสำคัญกับการปรับกรอบความคิดกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะครัวเรือนพื้นที่แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา และผู้นำชุมชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ และการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม</p> <p>๒. ให้ประสานบูรณาการหน่วยงานภาคีในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบแปลงนขตปรับพื้นที่ โคก หนอง นา ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๓. กรณี พบปัญหาระหว่างดำเนินการหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ และกรมการพัฒนาชุมชนทราบทันที</p>	
--	--	---	--

		<p>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภาพรวมกองทุนฯ ทั้งหมด ๒๙,๒๓๑ กองทุน จำนวนเงิน ๘,๙๓๗,๗๒๑,๘๙๘.๒๑ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- หมู่บ้านที่ไม่ประสบปัญหา จำนวน ๒๖,๖๘๒ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๑- ต้องเร่งรัดติดตาม จำนวน ๒,๕๔๙ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๒- หมู่บ้านที่มีปัญหา จำนวน ๒,๑๖๘ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔- หมู่บ้านที่เสียหาย จำนวน ๓๘๑ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ <p>สภาพปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ขาดการส่งมอบงาน/เอกสาร เมื่อบุคลากรเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน๒. ขาดความรู้ ด้านการดำเนินโครงการฯ และระเบียบ ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อย๓. คริวเรือนยืมไม่สามารถคืนเงิน ขาดวินัย ทำให้ไม่เกิด การหมุนเวียนผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">๑. ให้จังหวัด อำเภอ ติดตามและ ทบทวนข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อป้องกัน ความเสียหายและความผิดในทางละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่ ขันสุดให้ดำเนินการทางคดี๒. ให้อำเภอ เน้นย้ำ ชี้แจงและกำชับ การดำเนินงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะพัฒนากรใหม่ต่อกระบวนการขับเคลื่อน กิจกรรม๓. ให้นำข้อมูล ผลการติดตาม ตรวจสอบ เข้าสู่กระบวนการ วิเคราะห์ร่วมกัน แก้ปัญหา ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและ นำเสนอผลต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเพื่อลดและป้องกันปัญหา	
--	--	---	--

		<p>การขับเคลื่อนการน้อมรับแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อเนื่อง</p> <p>ภาพรวม ๑. ส่วนมากจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมดำเนินการพัฒนาและขยายพื้นที่ในพื้นที่ว่างข้างที่ฟักอาศัย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. ส่วนมากจังหวัด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการรณรงค์ และเชิญชวนให้ ส่วนราชการผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมปลุกผัก แบ่งปันผลผลิต และขยายผลการดำเนินการ</p> <p>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความสำคัญกับเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช) เครือข่ายสตรี และส่วนราชการภายในชุมชน ด้วยจำเป็นจะต้องอาศัยกลไกของเครือข่าย เหล่านี้ในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จและเกิดความยั่งยืน</p> <p>๒. ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์ และ กิจกรรมการแบ่งปันการเยี่ยมเยียนของกลุ่ม สมาชิก และการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริม จากปราชญ์ชุมชน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร เป็นต้น</p> <p>๓. ให้นำข้อมูลเปลี่ยนแปลงผลต่าง การลดรายจ่าย จากการดำเนินการปลุกผักสวน ครัวฯ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p>	
--	--	--	--

		<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระ คำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา</p> <p>ภาพรวม ๑. ทุกจังหวัด ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องด้านการรณรงค์ การใช้และสวมใส่ผ้า ไทยผ้าลายขอ ผ้าพื้นถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการจังหวัด อำเภอ ผู้นำชุมชน เป็นตัวอย่าง การดำเนินการเพื่อรณรงค์ เชิญชวน ซึ่ง ส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๒ วัน และได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบ ออฟไลน์ ออนไลน์</p> <p>๒. ส่วนใหญ่จังหวัด ดำเนินการจัด กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เชิญชวน ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า</p> <p>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามพระราชดำ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ผ่านช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายภายใน พื้นที่ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้ส่งเสริมนั้กออกแบบ นักวิชาการ ที่ร่วมโครงการกับกรมการพัฒนาชุมชน หรือมี ความสนใจ ช่วยกันออกแบบผ้า ตามคอล เล็กชั่น แต่ละฤดูกาลหรือเทศกาลของพื้นที่ เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. ให้คัดสรรทีมงานจากภาคีเครือข่าย ของชุมชน เช่น เครือข่ายตลาดนัด,เครือข่าย OTOP และนักพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและ ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น</p> <p>การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ ประชารัฐ</p> <p>สภาพปัญหา ๑. ส่วนใหญ่ จังหวัด มีผล ประกอบการประจำปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มขาดทุน สะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทาง การเงินและการบริหารงานของบริษัท โดยส่วน</p>	
--	--	--	--

		<p>ใหญ่มีรายจ่ายประจำ แต่รายได้ยังไม่แน่นอน อาทิ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นต้น</p> <p>๒. คณะกรรมการบริษัท บางรายไม่มี ความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานจิตสาธารณะตรง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท</p> <p>๓. คณะทำงานฯ หน่วยงานมักจะส่ง ผู้แทนเข้าร่วมประชุมทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและ ขาดความต่อเนื่องการขับเคลื่อนงานแต่ละ หน่วยงานชุม</p> <p><i>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ</i></p> <p>๑. พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ต้องทำให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดให้ความสำคัญและบูรณาการหน่วยงาน ในระดับพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนให้ได้</p> <p>๒. ให้ประเมินสถานการณ์ของบริษัท ประจักษ์ MD ปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน งาน กำหนดมาตรการป้องกันและลดปัญหาจาก การประเมิน</p> <p>๓. ให้พิจารณากลุ่มเป้าหมายการ ขับเคลื่อนตามแนวทาง ๔ ร. ที่สามารถต่อ ยอดจากกิจกรรมเป็นกิจการโดยเฉพาะการ จัดทำแผนงาน และแนวทางดำเนินการที่ ครอบคลุม</p> <p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี <i>ภาพรวมจังหวัด</i> ดำเนินการได้เป็นไปตามค่า เป้าหมาย จำนวน ๑๗ จังหวัดและจังหวัด ดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๐ จังหวัด</p> <p>จังหวัด ที่มีผลการดำเนินการบริหาร จัดหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกินร้อยละ ๕ น้อย สุด ๕ อันดับท้าย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ยะลา (ร้อยละ ๓๘.๑๙) ๒) ภูเก็ต (ร้อยละ ๒๕.๓๗) ๓) อุบลราชธานี (ร้อยละ ๒๔.๘๒) ๔) สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ ๒๔.๒๘) ๕) สมุทรปราการ (ร้อยละ ๒๒.๕๐) <p>(ข้อมูล ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p>	
--	--	--	--

		<p>สภาพปัญหา ๑. หนี้เกินกำหนดชำระเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นที่สัญญาคุ้มเงินของสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถึงกำหนดชำระ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ ส่งผลสภาพการลงทุนของสมาชิก บางส่วนเกิดรายได้น้อย</p> <p>๒. การบันทึกผลการชำระหนี้ เป็นรายบุคคลเนื่องจากสมาชิกบางรายได้ปิด ยอดหนี้ก่อน ซึ่งเริ่มมีจำนวนมากขึ้นโดย ปัจจุบันเป็นการบันทึกลงในสมุด ซึ่งอาจมี ความผิดพลาด</p> <p>๓. การลดหนี้ ในการดำเนินการขอ ขอให้ธนาคารออกใบแสดงรายการบัญชีเงิน ฝาก (Bank Account Statement) มีการ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบริการ <i>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</i></p> <p>๑. ให้วางแผน/กลยุทธ์ในการ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ การเบิกจ่าย งบประมาณ กำหนดมาตรการ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้กำกับติดตามลูกหนี้ใหม่ ที่มี แนวโน้มการค้างชำระหนี้อย่างใกล้ชิด อย่าวิน ให้ สะสมจนเกิด เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข</p> <p>๓. ให้นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเรื่อง กฎหมายขั้นตอนการชำระหนี้ และบทลงโทษ กรณีการผิดชำระหนี้ โดยเน้นย้ำให้ใช้วิธีเจรจา ไกล่เกลี่ย เป็นการเบื้องต้น</p>	
--	--	---	--

		<p>การดำเนินการบริหารจัดการความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ภาพรวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบ ๕๗.๕๓</p> <p>จังหวัดที่มีผลการการดำเนินการน้อย ๕ ลำดับแรก</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ปราจีนบุรี (ร้อยละ ๒๐.๘)๒) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๔.๘๒)๓) นครสวรรค์ (ร้อยละ ๕.๐๔)๔) มุกดาหาร (ร้อยละ ๗.๕๗)๕) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ ๑๑.๕๘) <p>(ข้อมูล ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>สภาพปัญหา ๑. บางพื้นที่ ทีมปฏิบัติการขาดความเข้าใจ ของในกระบวนการตรวจสอบ และการบันทึกข้อมูล ในระบบ TPMAP Logbook</p> <p>๒. บางหน่วยงานที่เป็นทีมปฏิบัติการต่ำบล ให้ความร่วมมือน้อยในการลงพื้นที่ ทำให้การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. บางพื้นที่ข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ต้องสำรวจ มีจำนวนมาก ต้องใช้เวลาและความละเอียดในการสำรวจแต่ระยะเวลาที่กรมฯ กำหนดสั้นกระชั้นชิด</p> <p><i>ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้</i></p> <ul style="list-style-type: none">๑. ให้จังหวัด มอบหมายทีมปฏิบัติการต่ำบลลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งจากข้อมูลครัวเรือน ศจพ.๑ และ TPMAP โดยแยกข้อมูลตาม ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการ	
--	--	---	--

		วิเคราะห์ผล กำหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือและมาตรการแก้ไขปัญหา เบื้องต้น ๓. ให้เน้นการสร้างความสำเร็จให้กับ ทีมปฏิบัติการ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตาม รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดคำอธิบายคร่าวๆรอบๆบาง ตาม มิติทั้ง ๕ ด้าน ให้ถูกต้องตรงกันเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดของข้อมูล	
๖.	ระเบียบวาระที่ ๕	-	

(ลงชื่อ).....อธิยญา...บัวละวงศ์.....ผู้รายงาน

(นางสาวอธิยญา บัวละวงศ์)

อาสาพัฒนา

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพประกอบการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

